

TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 3026 -TB/TU

Đắk Nông, ngày 30 tháng 3 năm 2020



THÔNG BÁO

**Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020**

Ngày 27/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020, đồng chí Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020 và ý kiến tham gia của các đồng chí dự Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Trong quý I/2020, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên Đán Canh Tý vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Chăm lo tết cho nhân dân, các đối tượng chính sách, người có công, lực lượng vũ trang đầy đủ, không có hộ gia đình nào thiếu đói trong dịp Tết; các gia đình chính sách, hộ nghèo, những người có hoàn cảnh neo đơn đều được tặng quà.

Chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bất thường), Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bất thường) để thực hiện quy trình về công tác cán bộ và quán triệt các văn bản mới của Trung ương. Tổ chức các đoàn khảo sát của Tiểu ban nội dung Đại hội XII làm việc với một số địa phương; Đoàn công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo đại hội tại các đảng bộ. Tham gia tích cực vào các tiểu ban phục vụ Đại hội, trong đó, đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh lần 2, hiện nay đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị lần 3, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Chỉ đạo tiến hành rà soát, ban hành các văn bản thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương thuộc thẩm quyền. Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh theo quy định. Dự các cuộc họp do

Trung ương và các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức. Tiếp đón, làm việc với các đoàn công tác của Trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh. Chủ trì các hội nghị, các cuộc làm việc theo chương trình công tác đề ra và đột xuất. Tổ chức họp Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội; thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy chế làm việc. Bám sát tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xử lý kịp thời các vấn đề đột xuất, phát sinh có tính chất phức tạp, nhạy cảm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; cho ý kiến về các vấn đề quan trọng và ban hành nhiều văn bản thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, lãnh đạo chỉ đạo trên các lĩnh vực, như: chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai ngay công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020; thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, như: tham mưu ban hành Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh.

Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I của tỉnh phát triển ở mức ổn định. Hoạt động thương mại mặc dù có giảm ở tháng cuối quý nhưng do thị trường hàng hóa và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trước và trong dịp Tết nguyên đán tăng cao, giá cả cơ bản ổn định nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong quý vẫn tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt khá, cơ bản đảm bảo tiến độ được giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 6,7 khóa XII.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng quý I/2020 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế:

- Giá cả nông sản giảm sâu, giá thịt heo tăng cao; dịch bệnh (Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi; dịch cúm gà...) ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; còn xảy ra một số vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự tại một số địa bàn như: khiếu kiện, phá rừng, đánh người gây tương tích, rải truyền đơn, tàng trữ chất ma túy và mua bán vũ khí trái phép, tổ chức đánh bạc, vi phạm Luật giao thông đường bộ...; một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay tiền với lãi suất cao, không có khả năng trả nợ; một số tổ chức tôn giáo trực thuộc vẫn lén lút tổ chức sinh hoạt trái phép cho tín đồ ngoài địa điểm sinh hoạt tập trung; coi nói, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép...

- Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều yếu kém, sơ hở, tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất, lấn chiếm đất lâm nghiệp còn xảy ra, chưa được ngăn chặn

kịp thời; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương đã được quan tâm thực hiện nhưng vẫn còn nhiều vụ việc chưa giải quyết thấu đáo nên dẫn đến đơn, thư vượt cấp; công tác xử lý một số vụ án phá rừng, án kinh tế, tham nhũng chậm.

- Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời, chưa tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Báo cáo kiểm điểm tập thể của một số cấp ủy, tổ chức đảng có nội dung đánh giá chưa thật sự sâu sát; một số tập thể, cá nhân có vi phạm nhưng vẫn được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; công tác cải cách hành chính trong Đảng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở ở một số nơi còn bất cập, hạn chế;...

2. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục một số khó khăn, tồn tại, hạn chế nêu trên, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1- Nhiệm vụ chung

Các cơ quan, đơn vị trong khối tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy:

Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả; trọng tâm là Nghị quyết 18, 19, 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng.

Tiếp tục tham gia tích cực nhiệm vụ tại các tiểu ban phục vụ đại hội. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng chất lượng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy

trình, đúng người, đúng việc, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân.

Tổ chức giao ban các khối theo quy chế. Đôn đốc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh theo quy định.

2.2- Các nhiệm vụ cụ thể

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm 2020. Một số nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, các ngành như sau:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

+ Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trong hệ thống chính trị và trên các cơ quan báo chí, truyền thông và trên mạng xã hội theo tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII theo Kế hoạch; triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

+ Chủ động tổ chức giao ban Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban chỉ đạo 35) bằng hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ năm 2020.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy

+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Xây dựng, nhận xét, đánh giá các đề án nhân sự liên quan đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và nhân sự tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phương án nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026...

+ Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch và các đề án tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18,19 và 26 của Trung ương.

+ Hoàn thành công tác thẩm định và đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019.

+ Nghiên cứu, trả lời về việc tổ chức cơ sở đảng có có trên 300 đảng viên có được bố trí 01 chuyên trách UBKT.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy năm 2020. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới.

+ Xây dựng các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tin, không theo và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các nhóm "tà đạo"; tăng cường bám nắm địa bàn, vận động nhân dân không vay tiền lãi suất cao từ các tổ chức "tín dụng đen", hăng hái lao động sản xuất phát triển kinh tế, góp phần xoá đói, giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Kịp thời nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và những cán bộ, đảng viên được cơ cấu nhân sự cấp ủy theo phân cấp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là đối với nhân sự dự kiến bầu vào cấp ủy các cấp.

- Ban Nội chính Tỉnh ủy

Theo dõi, nắm hoạt động của của các đối tượng FULRO, các NGO và các đảng phái chính trị đang hoạt động tại tỉnh Mondulkiri, tình hình khu vực biên giới; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tập trung xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu xúi dục, kích động tập trung đông người khiếu kiện tại trụ sở các cơ quan đảng, chính quyền; bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin; kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Trường Chính trị tỉnh

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, cần có hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Nghiên cứu đổi mới

phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, có chiều sâu; phối hợp với các trường, các đơn vị liên quan mở mới một số loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của địa phương.

- Các cơ quan: Báo Đắk Nông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm”.

Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng gắn với việc phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn nhằm huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền kịp thời các cuộc họp của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chú trọng thực hiện việc nâng cao chất lượng, thời lượng phát sóng các chương trình, tập trung phản ánh những tin, bài, phóng sự hay, hấp dẫn và có tính chuyên sâu nhằm thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả, phục vụ nhu cầu giải trí, thông tin của nhân dân.

- Báo cáo UBND tỉnh về Đề án truyền hình số mặt đất (VINASAT), kinh phí truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

- Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan liên quan tổ chức học trực tuyến bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Văn phòng Tỉnh ủy:

Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung họp Thường trực, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo chất lượng và thời gian; kịp thời văn bản hóa các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ban, ngành thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với các ban đảng của Tỉnh ủy triển khai, sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức phù hợp. Chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết, xử lý kịp thời nhiều vấn đề đột xuất, phát sinh có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Tích cực tham mưu Thường trực Tỉnh ủy các nội dung liên quan đến Đại hội XII Đảng bộ tỉnh (trình dự thảo Báo cáo chính trị lần 3, dự toán kinh phí Đại hội...). Thực hiện tốt công tác tài chính Đảng; áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý văn bản; công tác phục vụ chung và chuẩn bị điều kiện cho các hội nghị trực tuyến chu đáo,...

Thường trực Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo để các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trường Chính trị, Báo Đắc Nông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh,
- Trường Chính trị tỉnh,
- Báo Đắc Nông, Đài PT-TH tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (TH, XT).

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Văn Chiến

